

“...งานของตำรวจทั่วๆ ไป นอกจากที่จะมีความสามัคคี ก็จะต้องนึกถึงว่าจะต้องปฏิบัติให้มีความง่ายขึ้น ทุยการปฏิบัติด้วยความสามารถของแต่ละคน เพราะว่างานของกรมตำรวจนี่ก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่ามีมากหลาย หลายด้านหลายสาขา และสรุปได้ว่าเป็นงานพิทักษ์สันติราษฎร์ พิตักษ์สันติราษฎร์นี้ หมายถึงให้ประชาชนมีความสันติ สันติก็คือความสุขความสงบ เป็นงานที่กว้างขวางเหลือเกิน เพราะว่าประกอบด้วยกิจการมาก และหนัก กิจการที่แตกต่างกันหลายอย่าง งานหนัก การรักษาความปลอดภัยก็เป็นงานในหน้าที่ของตำรวจที่จะดูแลให้ประชาชนอยู่ด้วยความสงบในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ก็ต้องรับหน้าที่รักษาความสงบของชาติบ้านเมือง คือท่านเป็นผู้ที่จะรักษาประเทศชาติให้คงไว้ซึ่งอธิปไตย ซึ่งความมั่นคง ซึ่งเอกราช อันนั้นก็เป็งานที่สำคัญ นอกจากงานนี้ก็มึงานในด้านที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของประเทศชาติ และประชาชนอีกส่วนหนึ่ง งานทุกด้านย่อมมีความสำคัญ เมื่อสำคัญแล้วก็มีความลำบาก ความลำบากนี้ก็มึมากพอแล้วในงานในด้านที่เรียกว่าวิชาการ หรือระเบียบการ ฉะนั้นก็ขอให้แต่ละคนมุ่งให้งานนั้นสำเร็จเรียบร้อยอย่าให้สิ่งที่มาขัดขวางเป็นสิ่งที่ทำให้งานไม่สำเร็จหรือล่าช้าได้

ความเพียรที่จะปฏิบัติงานต้องขจัดความเกียจคร้าน ความสุจริตก็กำจัดความทุจริต และยังมีคุณธรรมอีกหลายอย่างที่จะกำจัดเหตุขัดข้องขัดขวาง ความจริงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะตำรวจก็เห็นเหตุขัดข้องอยู่เสมอ บ่นกันว่างานมันไม่เดิน คนโน้นไม่ตีบ้าง คนนี้ไม่ตีบ้าง อันนี้เป็นเหตุธรรมดา แต่ทว่าเมื่อเป็นผู้ใหญ่ เมื่อมีหน้าที่ที่สำคัญบังคับบัญชา และที่ว่าตำรวจสมัยนี้ต้องปฏิบัติงานหลายด้าน มีความรับผิดชอบมาก ก็ขอให้กำจัดความขัดข้องต่างๆ ทุยการปฏิบัติของตน ฉะนั้นก็เคยกล่าวอยู่เสมอ ทั้งแก่ตำรวจ ทั้งแก่ทหาร และพลเรือนว่า ขอให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความแข็งแรงขยันหมั่นเพียร ก็ขอให้ท่านไปพิจารณาในแวนนี้เพื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้รับความเจริญในหน้าที่ หมายความว่าให้ได้รับความสำเร็จ และจะได้รับการยกย่องจากผู้ใต้บังคับบัญชา และประชาชนทั่วไป ทั้งจากผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าก็จะยกย่องว่าปฏิบัติดีด้วยความขยันหมั่นเพียร อันเป็นความสุขที่เราจะได้ ถ้าทำงานก็ได้รับการชมเชย ได้รับการรับรู้ว่าเป็นงานดีก็ปลื้มใจ ความปลื้มใจยิ่งใหญ่ก็คือรู้ว่าตนได้ปฏิบัติดีชอบ ไม่มีอะไรที่จะอายได้ ทั้งหมดนี้ถ้าแต่ละคนทำไม่ต้องอายตัวเอง ไม่ต้องอายผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ต้องอายประชาชน ข้อนี้ที่จะทำให้งานของส่วนรวม กล่าวโดยเฉพาะคือกรมตำรวจ จะรุ่งเรือง จะสำเร็จตามเป้าหมายสำคัญคือพิทักษ์สันติราษฎร์ ในทุกความหมายของคำว่า พิตักษ์สันติราษฎร์

ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านทั้งหลาย จงปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจจริง และให้ระลึก
ดูว่า ในสมัยปัจจุบันเวลานี้ก็ได้ยินอยู่เสมอว่า คับขัน ว่าสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจ ซึ่ง
ส่วนมากในที่สุดก็นิยมเป็นคำรวมๆ แต่พิจารณาดูอีกที ก็เป็นความจริงแล้วว่า คับขัน
จริงๆ แต่ไม่ใช่จะมาเหลือวิสัยที่จะแก้ไข เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ มีคนไทยที่ปฏิบัติตัวดี และ
คำว่าคนไทยนี้สำคัญ แม้แต่ในตำราที่ท่านทั้งหลายจะอ่านว่าการปฏิบัติอย่างนี้จะไม่ได้ผล
หรือสถานการณ์แย่มาก ใส่หูว่าเราแย่ เราก็บอกว่าคุณอื่นมาบอกว่าไทยแลนด์นี้แย่แล้ว
ช่างเขา แต่ว่าเรามาพิจารณาว่า เราจะแก้ไขที่แย่ สิ่งที่เขาบอกว่าแก้ไขไม่ได้ก็แก้ไขด้วยความ
เป็นไทยนี่เอง เพราะว่ามีใจเพื่อ เห็นใจซึ่งกันและกัน และกำลังความเห็นใจซึ่งกัน
และกัน กำลังความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต แต่ไม่บอกไม่เรียกว่า เสียสละ
ประโยชน์ส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพราะว่าไม่ได้เสียสละส่วนตัวเลย ที่จะทำงาน
ให้ดี เป็นการปฏิบัติเพื่อส่วนตัว และส่วนรวม

เพราะฉะนั้น ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบและตระหนัก มีกำลังใจและกายที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่การงานนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูสถานการณ์คือต้องดูความจริง และกันความ
จริง ไม่ใช่คิดว่าไม่เป็นไร และปฏิบัติเหมือนอีกฝ่าย ที่พูดเช่นนั้นก็เพราะว่าเห็นว่าประเทศ
ไทยนี้กำลังยุ่งๆ เดียวก็ยุ่งๆ ทางภาคเหนือแล้วก็เจียบไป เดียวยุ่งทางภาคอีสานแล้วก็
เจียบไป เดียวก็ยุ่งทางภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก เดียวก็ยุ่งทางภาคใต้ ซึ่ง
ยังไม่เจียบ แต่ความเจียบ หรือความบึงบึงทางภาคใต้เป็นต้นนั้น ก็ขอให้พิจารณาดูว่า
บึงบึงแคไหน แก้ไขแคไหน อย่างไร ด้วยความกล้าหาญ จึงจะปฏิบัติได้ และถ้า
แก้ไขประกอบด้วยประเทศชาติของเราที่เขาประมาณว่าจะอยู่ได้ไม่นาน ก็จะอยู่เยาะเย้ย
ทำทนายโลก ถ้าอยู่อย่างนี้ก็เป็นเกียรติแก่คนไทย เป็นเกียรติแก่เจ้าหน้าที่ทั้งหลาย และ
เป็นเกียรติแก่ตนเองทุกคน โดยเฉพาะของตน...”

พระราชดำรัส พระราชทานในพิธีประดับยศนายตำรวจชั้นนายพล ณ พระตำหนัก
จิตรลดารโหฐาน วันเสาร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๕